

Mặt tăng cường an ninh các trục ngoại giao Châu Đông

Tác Giả: Thanh Pháng

Thứ Bảy, 15 Tháng 9 Năm 2012 15:43

Hoa Kỳ đang triển khai các lực lượng để có thể đối phó với các vấn đề liên quan các nước Hồi giáo trong cùng một lúc.



Biểu tình trước sân quán Hoa Kỳ tại thủ đô Tunisia (REUTERS)

Đổi lại cú sốc do cái chết của đối thủ Må Lybia và sau bốn ngày biểu tình bạo động trước các đối tượng Hoa Kỳ ở các nước Ả Rập, Hoa Kỳ hôm qua 14/09/2012 cho biết đang cùng với các chính phủ Trung Đông và Bắc Phi tăng cường an ninh của toàn bộ các trục ngoại giao và đối phó hiệu quả hơn với các vấn đề liên quan tới những người biểu tình Hồi giáo.

Hôm qua, hàng chục ngàn người Hồi giáo đã biểu tình, đặc biệt là ở các nước Ả Rập, để phản đối bộ phim băng bạo dâm Hồi giáo, do một hiệp hội Thiên chúa giáo thực hiện tại Mỹ. Hai người biểu tình đã bị bắt và 40 người khác bị thương ở Tunis, thủ đô Tunisia, trong các vụ xung đột rít dång ở gần sân quán Mỹ.

Ít nhất 1000 người Hồi giáo cực đoan đã tấn công sân quán Mỹ, xông vào bên trong, đập vỡ các cửa kính, dùng các cờ màu đen và cờ màu trắng của Hồi giáo.

Mã tăng cường an ninh các trục ngoại giao Công Đông

Tác Giả: Thanh Pháng

Thứ Bảy, 15 Tháng 9 Năm 2012 15:43

Tái Khartoum, thá đô Sudan, hai ngá biáu tình cũng đã thiát máng gán sá quán Má. Khoáng 10 chác ngá cũng đã lát vào bên trong sá quán, trên tay cám các lá cá màu đen cáa Hái giáo. Tái thành phá này, các sá quán Anh và Đác cũng bá tán công hôm qua.

Còn á thá đô Cairo, mát ngá cũng đã thiát máng khi xung đát vái lác láng an ninh Ai Cáp bên ngoài sá quán Má.

á Liban cũng có mát ngá biáu tình cháng Má bá chát và 25 ngá khác bá tháng trong các vá xung đát á Tripoli, mián Bác nác này, khi nháng ngá Hái giáo các đáan đát cháy mát tiám thác ăn nhanh cáa Má.

Phát ngôn viên cáa Bá Ngoại giao Má hôm qua đã khen ngá i các nác Lybia, Ai Cáp và Tunisia đã háp tác rát tát vái Hoa Ká.

Nháng tái Sudan, phó táng tháng Joe Biden đã kêu gái đáng nhiám Ali Osman Taha báo vá các nhà ngoá i giao. Còn tái Yemen, Láu năm góc đã gái lác láng thá y quân lác chián đán tái chá.

Riêng á Libya, nhá có quan há tát vái nác chá nhà, Láu năm góc và các cá quan tình báo Má đang truy lùng nháng ká tán công lãnh sá quán Hoa Ká á Benghazi ngày 11/09.

Trong cuác truy lùng này, há sá đáng mái pháng tián tái tân nhát, ká cá máy bay không ngá i lái. Hôm qua, bên cánh linh cáu cáa bán ngá i Má bá sát hái á Benghazi, táng tháng Obama đã tuyên bá là Hoa Ká sá đáng váng trác các vá báo đáng cháng Má á các nác Hái giáo.

Tái hôm qua, Bá tráng Quác phòng Má Leon Panetta cũng tuyên bá vái táp chí Foreign Policy là Hoa Ká đang trián khai các lác láng đá có thá đái phó vái các vá báo loán á 17 hoác 18 ná i khác nhau á các nác Hái giáo trong cùng mát lúc.